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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่2   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเมือง  อ าเภอเมืองสรวง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 รายชื่อผู้ประชุม    
1 นายกมล  เหลือล้ า ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง กมล  เหลือล้ า  
2 นายชาญชัย สิงห์คลี รองประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ชาญชัย  สิงห์คลี  
3 นายหมื่น  สืบเพชร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 หมื่น  สืบเพชร  
4 นายวัลลภ  เลิศพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 วัลลภ  เลิศพันธุ์  
5 นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 อ่อนจันทร์  ใจหาญ  
6 นายพุทธา  เค้าซื่อ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 1 พุทธา  เค้าซื่อ  
7 นายถวัลย์  แสนศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ถวัลย์  แสนศรี  
8 นายประเทือง  ยางเงิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 ประเทือง  ยางเงิน  
9 นายสุเทพ  อะทาโส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สุเทพ  อะทาโส  
10 นายสังเวียน  พรมสูงยาง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 สังเวียน  พรมสูงยาง  
11 นายพิสิษฐ  กล้าจิต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 พิสิษฐ  กล้าจิต  
12 นางหนูไกล  อีสา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 2 หนูไกล  อีสา  
13 นายโกศล  นามโร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลคูเมือง โกศล  นามโร  
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม    

1 นางถนอม  ค าชาย นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ถนอม  ค าชาย  
2 นายสุพรรณ  สิงห์ทองห้าว รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สุพรรณ  สิงห์ทองห้าว  
3 นายสถิต  สีหาฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง สถิต  สีหาฤทธิ์  
4 นางสาวล าดวน  อีสา เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ล าดวน  อีสา  
5 นายนิติศาสตร์  ค าชาย ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง นิติศาสตร์  ค าชาย  
6 นายอัมพร  สิงห์คลี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง อัมพร  สิงห์คลี  
7 นายประดิษฐ์  พรมสูงยาง ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ประดิษฐ์ พรมสูงยาง  
8 นายวิชัย  มุริกานนท ์ ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง วิชัย  มุริกานนท์  
9 นายจ านงค์  พรมสุข หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล จ านงค์  พรมสุข  
10 นางสาวอรวรรณ สุนสันเขต ผู้อ านวยการกองคลัง อรวรรณ  สุนสันเขต  
11 นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง จักราวุธ  แสงสุรินทร์  
12 นางชนากานต์ โมคภา นิติกรช านาญการพิเศษ ชนากานต์  โมคภา  
13 นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิราวัลย์  ไชยพิมพ์  
14 น.ส.จารุวรรณ ก้องเสียง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเกลือ จารุวรรณ ก้องเสียง  
15 นางบัวไล วงค์อามาตย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าดวน บัวไล วงค์อามาตย์  
16 นางสาวจฬุงรัฐ  โลแพทย์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้สูงยาง จฬุงรัฐ  โลแพทย์  
17 นางเกยรู อินทรวรศิลป์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคูเมือง เกยรู  อินทรวรศิลป์  
18 นายธงรบ  บุญขันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ธงรบ บุญขันธ์  
19 นางกาญจนา เศษบุบผา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 กาญจนา  เศษบุบผา  
20 นางสุภาพร  บุญขันธ์ สารวัตรก านัน สุภาพร   บุญขันธ์  
21 นายประไพร สามคูเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ประไพร  สามคูเมือง  
22 นางล ามูล  บุญพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ล ามูล  บุญพา  
23 นางสาววิภาพร  สีหานาม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ วิภาพร  สีหานาม  
24 นางสุพัตร  ศรีบุญ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สุพัตร  ศรีบุญ  
25 นางรุ่งอรุณ  บุญขันธ์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา รุ่งอรุณ  บุญขันธ์  
26 นางกุลปรียา  นันทวงศ์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล กุลปรียา  นันทวงศ์  
27 นางทองวัน  วงค์อามาตย์  ทองวัน  วงค์อามาตย์  
     
     

 
 ผู้มาประชุม  13 คน 
 ผู้ลาประชุม  - คน 
 ผู้ขาดประชุม  -  คน 
 ผู้เข้าร่วมประชุม  27 คน 
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เปิดการประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายโกศล  นามโร    เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เลขานุการสภาฯ   และเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองตามระเบียบวาระการประชุม 
 
นายกมล  เหลือล ้า      สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
ประธานสภาฯ ปรึกษานายกฯ เลขานุการนายกฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมืองทุก

ท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่2 ประจ าปี 
2565 เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบล
คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ประจ าปี 2565 และขอเข้าระเบียบวาระการ
ประชุม ต่อไปนี้  

       
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลคเูมือง 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามญั สมยัที่ 3 
.............................................. 

  ด้วยมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันท่ี 25  กุมภาพันธ์  2565  ได้
ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มี
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัย
สามัญ สมัยที่3 ประจ าปี 2565 ตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มรีะยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

  

ประกาศ ณ  วันท่ี  27  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
                         
                                                             กมล  เหลือล้ า 

            (นายกมล   เหลือล้ า) 
       ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    
     -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  
      11 สิงหาคม 2565 (ครั้งที่ผ่านมา)  
 
นายกมล  เหลือล ้า      ตามท่ีได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3ครั้งที1่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  
ประธานสภาฯ 2565 เลขาสภาฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมกล่าวเสร็จเรียบร้อยและได้จัดส่งให้

ท่ านสมาชิ กสภาทุกท่ านทราบแล้ วจ านวน 17 หน้ า  (รายละ เ อียดตาม
เอกสารแนบท้าย) ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมมี
ท่านใดมีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายกมล  เหลือล ้า      หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล  
ประธานสภาฯ   คูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที1่ ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 
      ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายการงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ  
 
ที่ประชุม     มีมติรับรอง รายงานกาประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เป็น

เอกฉันท์ จ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ    

        
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
     4.1  รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
           เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                  

นายกมล  เหลือล ้า      ขอเชิญ นายอ่อนจันทร์ ใจหาญ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผล 
ประธานสภาฯ   การรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา 
      เทศบาลต าบลคูเมือง 
 
นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ     เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง   ตามที่สภาเทศบาลต าบลคูเมือง ใน 
ประธานคณะกรรมการแปรฯ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  ได้มีมติคัด 

เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ ในการประชุมเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ประกอบไปด้วย 
1) นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  เป็นประธานคณะกรรมการ 
2) นายพิสิษฐ  กล้าจิต    สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  เป็นกรรมการ 
3) นายพุทธา  เค้าซื่อ        สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 50 ก าหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปร
ญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อ
ใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยกับการแปรญัตติ
นั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณาให้คณะกรรมการแปรญัตติ
ไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ 
เกี่ยวกับรายงานนั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับค าแปรญัตติและ
มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2566 ดังนี้ 
1) ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ เมื่อวันที่11  
สิงหาคม 2565 มีมติให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 12 -14 สิงหาคม 
2565 เวลา 08.30-16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับ 25 ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปร
ญัตติ ได้ท่ีห้องประชุมเทศบาลต าบลคูเมืองนั้น ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มี
ผู้ใดมายื่นค าแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมกันแล้วมีมติให้เสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิมที่
ประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไปพิจารณา 
2) ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
3) ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติฯ 

ใดๆ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

ที่ประชุม       รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องท่ีเสนอใหม่          
     5.1 การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 
 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้เชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
ประธานสภาฯ    
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นายโกศล  นามโร     ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
เลขานุการสภาฯ 1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่14) พ.ศ.2562  ใน

การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการหรือ
จ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งมิได้เป็น
รายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่
สอง ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

    ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขใน
ข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 
นายกมล  เหลือล ้า      ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้แถลงว่าไม่มีผู้ใด
ประธานสภาฯ   ยื่นค าแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณฯ ตามร่างเดิมที่ประธานสภาฯ ได้ส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติฯ 
พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และไม่มีการสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนค าแปรญัตติใด ๆ  มีท่านสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับว่าเห็นควรยืนยัน
กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิม 
ทีท่่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ได้เสนอไว้แต่ครั้งแรก โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ 
โปรดยกมือครับ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นควรยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ร่างเดิม ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองได้เสนอไว้ จ านวน 11 
เสียง  ไม่เห็นชอบ  -   เสียง    งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า 
ต าแหน่งประธานสภาฯ 

      
นายกมล  เหลือล ้า      ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นควรยืนยันตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามร่างเดิมท่ีนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 

ได้เสนอไว้  จ านวน 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง  สรุปได้ว่า
คะแนนเสียงข้างมากครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใดๆ และผ่านวาระที่ 2 
การแปรญัตติ ไปสู่การพิจารณาวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ต่อไป 
 

ที่ประชุม       รับทราบ 
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     5.2 ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 
 
นายกมล  เหลือล ้า      ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบ 
ประธานสภาฯ   ประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยไม่มีการอภิปราย ผมขอมติจากสภา
เทศบาลต าบลคูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง ท่านใดเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566  ด้วยเสียงจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า 
ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
     5.3 การพิจารณาการการกันเงินเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   

นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการเงินมี 2 กรณี  1. การเงินกันแบบก่อหนี้ผูกพัน 
ปลัดเทศบาล   ระบบและ 2. การเงินกันแบบไม่ก่อหนี้ผูกพัน หมายความว่า โครงการเช่น โครงการ 
      ในด้านของโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน ซึ่งในการกันเงินนั้นจะต้องมีเงิน 

แต่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่สามารถกันเงินได ้ซึ่งในส่วนของรายละเอียดของการกันเงินก็ขอให้
ทางผู้อ านวยการกองคลังได้น าเรียนที่ประชุมครับ  

 
น.ส.อรวรรณ  สุนสันเขต     ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอน าเรียนที่ประชุมว่าในส่วนของการกันเงินนั้นซึ่งตอนนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ทางกองคลังได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันในส่วนของโครงการที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน 4 โครงการไปแล้ว ซึ่งตาม
ระเบียบถ้าโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันไปแล้วซึ่งเราก็ต้องดูว่ามีงบประมาณไหมซึ่ง
ต้องรอดูก่อนว่าจะมีงบประมาณเข้ามาอีกหรือไม่ซึ่งโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันท าสัญญา
แล้วในการกันเงินไม่ต้องขออนุมัติจากสภาแต่ถ้าหากโครงการที่ยังไม่มีการก่อหนี้
ผูกพันหากจะกันต้องขออนุมัติจากสภาในการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมีการ
กันเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูด้วยว่ามีเงินที่สามารถกันได้หรือไม่ค่ะ 

 
นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมที่ประชุมว่า ขอน าเรียนในที่ประชุมให้รับทราบร่วมกันว่าส าหรับ 
ปลัดเทศบาล   สถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลคูเมืองตอนนี้ยังไม่มีเงินครับซึ่งปี2565 นี้เรามีการ 

วางแผนการใช้เงินไว้ที่ 40 ล้านบาท แต่ ณ ตอนนี้เงินงบประมาณเข้ามาประมาณ 
31 ล้านบาท ซึ่งก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนื่องจากงบประมาณไม่เข้ามาก็ขอน าเรียนที่
ประชุมได้รับทราบร่วมกันครับ ซึ่งเราจะจ่ายจะใช้อะไรเราก็ต้องมีเงินก่อนจึงจะท า
และหากจะกันเงินก็ต้องดูด้วยว่ามีเงินหรือไม่ขอน าเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ 
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ร่วมกันครับว่าตอนนี้ เงินเข้า 31 ล้านบาท ซึ่งเหลืออีกแค่เดือนเดียวก็จะสิ้น
งบประมาณแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเงินจะเข้ามาไหมและส าหรับญัตตินี้ก็ขอถอนญัตติ
ครับเนื่องจากเรายังไม่มีเงินที่จะมากันตามระเบียบการกันเงินเหลื่อมปีครับ 
       

นายกมล  เหลือล ้า      ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับญัตติข้อ 5.3 การพิจารณาการกันเงินเหลื่อม
ประธานสภาฯ   ปี พ.ศ. 2565 หากเรายังไม่มีเงินที่จะกันก็ยังไม่ต้องกันครับ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

ท่านสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ถอนระเบียบวาระการประชุมข้อ 5.3 การพิจารณา
การการกันเงินเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่านสมาชิกท่านใด
เห็นชอบให้ถอนโปรดยกมือขึ้นครับ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ถอนระเบียบวาระการประชุมข้อ5.3  การพิจารณา
การการกันเงินเหลื่อมปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ด้วยเสียงจ านวน 11 เสียง  
งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ต าแหน่งประธานสภาฯ 

 
                      5.4 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

พ.ศ. 2565 
 

นายกมล  เหลือล ้า     ส าหรับญัตติ ข้อ 5.4 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
ประธานสภาฯ   และระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
      ท่านนายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง กาติดตั้งบ่อดักไขมัน 

และระบบบ าบัดน าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น ท่านสมาชิกสภาไม่รับ
หลักการซึ่งมีหลายอย่างที่ท่านสมาชิกไม่เข้าใจและไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้ดี และ
ในวันนี้ได้มีการยกร่างขึ้นมาใหม่มีการแก้ไขรายละเอียดจึงน าเข้าเสนอสภาใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง 

       
นายโกศล  นามโร     ส าหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัด 
เลขานุการสภาฯ 1)   น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 53 ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุม
สภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ 47 หรือลงมติไม่ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติตามความในข้อ 52 ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่
กฎหมายจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
    ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไป
ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อ
เหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
ส าหรับร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ได้มีการยกร่างขึ้นใหม่จึงเสนอสภาท้องถิ่นได้พิจารณาใหม่ในวันนี้
ในส่วนของรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
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นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมที่ประชุมว่า ในส่วนของการพิจารณาจัดท ากฎหมาย เป็นที่รับ 
ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง  ทราบร่วมกันว่ามี 3 ขั้นตอนคือ วาระท่ี 1 วาระท่ี2 และวาระที่ 3 แต่ในการพิจารณา 

กฎหมายบางฉบับไม่จ าเป็นต้องพิจารณาข้ามวัน ซึ่งเราอาจพิจารณา 3 วาระรวด
เดียวในวันเดียวกันนั้นก็ได้ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้อยู่ในเงือนไขที่จะต้องพิจารณา 3 
วาระรวดเดียวได้ ซึ่งในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ และในส่วนของวาระที่ 2 ขั้นแปร
ญัตติ ซึ่งสมาชิกสภาในที่นี่สามารถแปรญัตติได้ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และในส่วนวาระที่ 3 ก็ถาม
ความเห็นควรตราเป็นกฎหมายหรือไม่อย่างไร 
 

นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า ขอเชิญที่ประชุมเสนอว่าจะพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาฯ   ที่ท่านปลัดได้น าเรียนหรือมีท่านสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ 

ประชุมในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวโปรดยกมือขึ้น 

 
มติที่ประชุม      มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวจ านวน 11 เสียง  ไม ่

เห็นชอบ  -  เสียง   งดออกเสียง  1  เสียง  คือ นายกมล  เหลือล้ า  ต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 
วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 

นางถนอม  ค้าชาย     ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ส าหรับญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อ การติดตั้งบ่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ส าหรับดิฉันซึ่งเป็นตัวแทน 

ของพ่ีน้องประชาชนก็ขอฝากท่านผู้น าตัวแทนชุมชนทั้ง 10 หมู่ที่มาร่วมประชุมใน
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟ้งการประชุมในวันนี้ เพ่ือความเข้าใจคือที่
มันเป็นเรื่องท่ีไกลตัวด้วยความจ าเป็นจึงน ากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

      เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    
         หลักการ 

    โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคูเมือง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร เพ่ือใช้เป็นกฎ กติกา ในการควบคุมดูแลการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ าเสียในอาคาร ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลคู
เมือง เพื่อเป็นการปกต้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ าเสีย 
ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้ดีขึ้น ในสภาวะปัจจุบันของท้องถิ่น โดย
ค านึงถึงท้องถิ่น โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน และการรักษา
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น 

         เหตุผล 
     ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งก าเนินมลพิษ มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน้ า
เสียหรือระบบก าจัดของเสียตามท่ีก าหนด ประกอบกับ พระราชบัญญัติการ  
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สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 มาตรา 18 มาตรา 
20(3) และมาตรา 44 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย ในอาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จึงมีอ านาจในการออกข้อก าหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ในควบคุมเพ่ือให้การจัดการ ระบบ
บ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ไขปัญหา คุณภาพของน้ าเทศบาลต าบลคูเมือง จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2510 ประกอบกับมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เห็นสมควรให้ตราเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง ต่อไป 

 
นางชนากานต์ โมคภา     ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอน าเรียนที่มาของการจัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ  
นิติกรช านาญการพิเศษ  ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 สืบเนื่องจากมีหนังสือ 

สั่งการจากอ าเภอเมืองสรวง ที่ รอ 0023.20/ว426 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
การขังเคลื่อนการ าความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 จากการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วสภาเทศบาลต าบลคูเมืองไม่รับ
หลักการก็ถือว่าเป็นอันตกไป เว้นแต่มีเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงยกร่างข้ึนใหม่ทั้งฉบับจากเดิมมีทั้งหมด 14 ข้อ และได้มีการยกร่างใหม่
เหลือ 11 ข้อ ถือว่าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้มีการเปลี่ยนแปลงในข้อตามอันเป็น
สาระส าคัญเป็นเหตุแห่งการน าเข้าพิจารณาใหม่ในครั้งนี้ จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาทุก
ท่านได้พิจารณาตามร่างที่ได้จัดส่งให้ก่อนล่วงหน้า 3 วันแล้วก่อนที่จะมีการประชุม
สภาในวันนี้ค่ะขอน าเรียนที่ประชุมค่ะ 

 
นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมที่ประชุมว่า ส าหรับการจัดท าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อ 
ปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง  ดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นนโยบายที่อยากจะให้ 

ทุกพ้ืนที่ได้ออกกฎหมายฉบับนี้ ก็ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ศึกษารายละเอียด ดังนี้
ครับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ
บ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 25..... 
 ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .........” 
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศ
ในเขตเทศบาลต าบลคูเมือง เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาล
ต าบลคูเมือง 
 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของ
เทศบาลต าบลคูเมือง ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
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 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า 
ร้านอาหาร ส านักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอย
ได ้
 “บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจ าพวกน้ ามันและไขมันออกจาก
น้ าซึ่งผ่านการใช้แล้ว 
 “การระบายน้ า” หมายความว่า การผันน้ า การปล่อยน้ า การเทน้ า การ
สาดน้ า หรือ การกระท า อ่ืนใดที่เป็นการถ่ายเทน้ า 
 “แหล่งระบายน้ า” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ า ล ากระโดง ล าราง 
คู คลอง แม่น้ า ทะเล และแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่เป็น
ของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่น้ าสาธารณะหรือแหล่งน้ า
ธรรมชาติได้ 
 “น้ าเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวล
สารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง 
 ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ าทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ า และยังไม่มีกฎหมายใดก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการก าจัดน้ ามัน
และไขมันส าหรับอาคารประเภทนั้น 
 ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตาม
มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ที่มีการปลูกสร้างใหม่ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันส าหรับอาคารรั้นให้แล้วเสร็จก่อน
เข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่เทศ
บัญญัติมีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน  
 ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ ามัน หรือ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปก าจัดและซ่อมแซมบ ารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ตามปกติอยู่เสมอ 
 ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกันถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
 ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้น การปฏิบัติ ตามเทศบัญญัตินี้
ตามความจ าเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะและการใช้ประโยชน์ ของอาคาร
หรือสภาพพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ในชนบท 
 ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรีต าบลคูเมืองรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกประกาศหรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
น าเรียนที่ประชุมครับมีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมเรียนเชิญครับ  
 

นายอ่อนจันทร์ ใจหาญ     ไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ส าหรับชุมชนหมู่บ้านของพวกเราในบ้านคูเมืองหมู่ที่3 คน 
สมาชิกสภาเขต 1  ใช้น้ าทุกวันนี้จะปล่อยน้ ามาตามถนนตามที่ผมได้สังเกตมีหลายบ้านที่ปล่อยน้ าไหล 
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มาหน้าบ้านคนอ่ืนเยอะแยะการสัญจรก็ล าบากเคยไปพูดคุยแล้วแต่ก็ยังท า
เหมือนเดิมยังไม่แก้ไข อันนี้คือผลเสีย และหากมีเทศบัญญัติการควบคุมในเรื่องนี้ก็คง
จะดีเพราะจะได้มีบ่อดักไขมัน บ่อบ าบัดน้ าเสียจะได้ไม่ท าให้น้ าบ้านของตัวเองไหลไป
บ้านของคนอ่ืนซึ่งก็เป็นผลดีครับ แต่ผลเสียคือพ่ีน้องประชาชนก็จะบ่นว่าจะหาเงินที่
ไหนมาท าครับนี่คือผลเสียแต่ถ้าคนที่มีเงินก็จะไม่ยากแต่ถ้าคนที่ไม่มีเงินก็จะยากแต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เห็นดีด้วยครับ 
       

นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์    ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมที่ประชุมว่า ส าหรับการท าบ่อดักไขมันมี 2 แบบ คือ  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  1.ท าบ่อในที่ว่างเทปูนต่อท่อลงมา 
รักษาการ ผอ.กองช่าง  2.บ่อส าเร็จ คือให้เจ้าของบ้านไปซื้อบ่อส าเร็จรูปมาเพ่ือที่จะต่อเข้ากับท่อน้ าทิ้งลงมา 

และหากผ่านสภาไปแล้วก็คงให้เฉพาะบ้านที่เขาก าลังจะสร้างใหม่คือเวลาเขามาขอ
อนุญาตก่อสร้างจะต้องมีแบบคือบ่อดักไขมันกับแบบอาคารหรือแบบบ้านพักอาศัย 
และในส่วนของบ้านที่สร้างไปแล้วก็คงต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งครับ น าเรียนที่
ประชุมครับ 

 
นายนิติศาสตร์ ค้าชาย     ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็น 
ที่ปรึกษาพิเศษนายกฯ  สิ่งที่ดีครับเพราะประโยชน์ที่เราไดค้่อนข้างจะเกิดประโยชน์ที่สุดกับพ่ีน้องประชาชน 

กับชุมชนและประกอบด้วยเป็นนโยบายที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้น าพาพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ปฏิบัติในส่วนนี้ ส าหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสดี
ในชุมชนของเราปัญหาเหล่านี้เกิดข้ึนมีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะก็ดี น้ าเสียก็ดี 
หากเรามีบ่อดักไขมันไว้ก็เป็นเรื่องที่ดี และในส่วนของเรื่องงบประมาณก็มีให้พ่ีน้อง
ประชาชนเลือกหลายแบบ ซึ่งในอนาคตข้างหน้าก็ยังไม่รู้จะเกิดขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะ
ในชุมชนเมืองก็จะมีปัญหามากหากมีการวางกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นสิ่งดีในชุมชน
ของเราเพ่ือเป็นรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษด้วยครับส าหรับกฎหมายฉบับนี้ผม
ก็เห็นด้วยครับ 
 

นางถนอม  ค้าชาย     ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ส าหรับญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่อ การติดตั้งบ่อ 
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ส าหรับดิฉันซึ่งเป็นตัวแทน 

ของพ่ีน้องประชาชนก็ขอฝากท่านผู้น าตัวแทนชุมชนทั้ง 10 หมู่ที่มาร่วมประชุมใน
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรับฟ้งการประชุมในวันนี้ เพ่ือความเข้าใจคือที่
มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวด้วยความจ าเป็นจึงน ากลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งด้วย
ความเห็นใจพ่ีน้องประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้าง ความพร้อมของพ่ีน้อง
ประชาชนส าหรับการก่อสร้างบ้านใหม่ก็คงไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่ และด้วยความเห็น
ใจพ่ีน้องประชาชนในส่วนของข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยกเว้น การ
ปฏิบัติ ตามเทศบัญญัตินี้ตามความจ าเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะและการใช้
ประโยชน์ ของอาคารหรือสภาพพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ใน
ชนบท เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน 
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นายประเทือง ยางเงิน     ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากที่ได้ศึกษารายละเอียดและได้นั่งฟังหลายๆท่านได้ 
สมาชิกสภาเขต 2  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ 

บ าบัดน้ าเสียในอาคารแล้วผมเห็นด้วยครับหากจะมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับเพราะ
ทุกวันนี้แต่ละครัวเรือนใช้น้ าจะปล่อยน้ าเสียบางบ้านก็ไหลมาตามถนนหากมีการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันและบ าบัดน้ าเสียไว้ในบ้านก่อนปล่อยออกมาก็จะเป็นการดีและ
เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับ 

 
นายหม่ืน สืบเพชร     ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ครับ ผมขอยกตัว 
สมาชิกสภาเขต 1  อย่างบ้านคูเมืองหมู่ที่9 ที่ผ่านมาครับพ่ีน้องจะก่อสร้างบ้านได้ถมดินขึ้นสูงมากสูงกว่า 
      ถนนพ่ีน้องข้างเคียงก็ได้รับความเดือดร้อนหากมีกฎหมายมาดูแลผมก็เห็นด้วยครับ 
 
นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ หากไม่มี 
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุมครับท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 

เทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นครบ        

 
มติที่ประชุม         มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง การ 

ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ด้วยเสียงจ านวน 11 
เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ต าแหน่ง
ประธานสภาฯ 
 

นายกมล  เหลือล ้า     ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระต่อไป ขั้นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
ประธานสภาฯ   ต าบลคูเมืองเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 
      มีท่านสมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเชิญครับ 
 
นายวิชัย  มุริกานนท์     ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระรวด 
ปลัดเทศบาล   สามารถ  ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เต็มสภา โดยสมาชิกสภา  ท าหน้าที ่ เป็น 

คณะกรรมการแปรญัตติ และประธานสภาท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ ซึ่งจะท าหน้าที่แปรญัตติในวาระที่หนึ่งที่รับหลักการไป ข้อความใดที่จะ
เปลี่ยนแปลง ลายลักอักษรใดจะเปลี่ยนแปลงจ านวนตัวเลข ตัวอักษรสามารถ
อภิปรายได้ตามเห็นสมควร ซึ่งเรียกว่าการแปรญัตติครับ ผู้เสนอแปรญัตติสามารถ
ยกมือขึ้นเหนือศรีษะ เสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาก็ได้ครับ 
 

นายโกศล  นามโร     ไดช้ี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
เลขานุการสภาฯ   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.
      2554 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณา
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
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ในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

 
นายกมล  เหลือล ้า     ได้แจ้งต่อไปว่า ตามที่สภาเทศบาลได้อนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติสามวาระ 
ประธานสภาฯ   รวดเดียวนั้นในวาระท่ี1 ขั้นรับร่างแห่งเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง การ 

ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ไปแล้วล าดับต่อไป
วาระที่2 ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายหรือจะแก้ไขข้อความในร่าง
เทศบัญญัติหรือจะลดจ านวนเงินอะไรขอเชิญครับ  

       
ที่ประชุม       ไม่มี 
 
นายกมล  เหลือล ้า     ได้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ใดจะอภิปรายแปรญัตติเทศบัญญัติเทศบาลต าบลคู 
ประธานสภาฯ   เมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 หรือ 

แก้ไขวาระที่2 ขั้นแปรญัตติ ผมจะขอมติที่ประชุม ทีท่านสมาชิกท่านใดประสงค์จะ
ขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไขร่าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ า
เสียในอาคาร พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม       ไม่มีการแปรญัตต ิ
 
นายกมล  เหลือล ้า     ในล าดับต่อไป วาระที่3 ขั้นลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ชี้แจงระเบียบข้อ 
ประธานสภาฯ   ข้อกฎหมาย 
    
นายโกศล  นามโร     ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
เลขานุการสภาฯ   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.
      2554 ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ 

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณา
วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

 
นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า ส าหรับวาระท่ี3 ขั้นลงมติ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกท่านใดแปร 
ประธานสภาฯ   ญัตติ ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านสมาชิกท่านใดเห็นชอบลงมติให้ตราร่างเทศ 

บัญญัติเทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2565 เป็นเทศบัญญัติ ต่อไป โปรดยกมือขึ้น 
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มตทิี่ประชุม       มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลคูเมือง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน 

และระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 ด้วยเสียง 11 เสียง   เห็นด้วยจ านวน – 
เสียง งดออกเสียง  1 เสียง คือ นายกมล เหลือล้ า ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 

   

ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     

นางถนอม ค้าชาย      ได้ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อน อ่ืนก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ให้ความเห็นชอบตราเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
      ในอาคาร พ.ศ. 2565 ในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะ 

ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ภาคผู้น าชุมชนและประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับการออก
กฎหมายในเรื่องนี้และในช่วงบ่ายซึ่งเป็นการประชุมต่อนี้การประชุมสภาก็จะเป็น
การประชุมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ซึ่งก็ได้เชิญทุกภาคส่วนมาประชุมใน
วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ปราชญ์ชาวบ้าน และอีกหลายๆ ส่วน และอีกเรื่องที่เราจะต้องขับเคลื่อนก็ในเรื่อง
ของขยะเปียกในครัวเรือน ซึ่งเราก็ได้น าร่องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ ง 4 แห่งไปแล้ว 
เราจะต้องมีแหล่งเรียนรู้และปลูกจิตส านึกให้กับพ่ีน้องประชาชนในการจัดการขยะ
เปียก และอีกเรื่องขอประชาสัมพันธ์ประมาณอาทิตย์หน้าจะมีการประชุมอาจารย์
จากมหาลัยทางภาคอีสานประสานมาจะมีการประชุมในวันที่ 29-30 สิงหาคม ที่
เทศบาลต าบลคูเมือง โดยจะเชิญประธานกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยให้ท่านสมาชิกและผู้น า
ได้ไปประชาสัมพันธ์และส ารวจหมู่บ้านของท่านมีกลุ่มอาชีพอยู่ในหมู่บ้านละกี่กลุ่ม
แล้วแจ้งรายชื่อมาเพ่ือเข้าร่วมประชุมมารับฟังการค้าขายระบบออนไลด์ บางคนก็
ประสบความส าเร็จ ก็ขอเชิญทุกท่านได้มารับฟังร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม เตาเศรษฐี  
กลุ่มทอสื่อกก กลุ่มขนมไทย กลุ่มตะกร้าเครือเถาวัลย์  กลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้าย กลุ่ม
เกษตรพอเพียง กลุ่มขนมต้ม กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก  กลุ่มแหนมหมู  และในเรื่อง
ของงบประมาณทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการประสานเทศบาลต าบลคูเมือง
ได้รับงบประมาณถนนจากบ้านป่าดวนเชื่อมบ้านคูเมืองจ านวน 1 และอีกเรื่องขอ
แจ้งท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบในเรื่องของการก่อสร้างถนน คสล. ในส่วนของ
โครงการที่เหลือที่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากตอนนี้ขอชะลอไว้ก่อนเนื่องจาก
งบประมาณเรายังไม่มีจึงไม่สามารถที่จะด าเนินการได้เนื่องจากสถานะการคลังตอนนี้
งบประมาณยังไม่เข้ามาก็จะมีไว้จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ าไปก่อนในเรื่องของ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าน้ า ค่าไฟ ขอระยะเวลาขอดูเงินก่อนหากมีงบประมาณเข้ามาก็
จะด าเนินการต่อให้ก็หวังว่าท่านสมาชิกจะเข้าใจขอน าเรียนที่ชี้แจงให้ทุกท่านได้
รับทราบค่ะ 

 

นายหม่ืน สืบเพชร     ได้แจ้งที่ประชุมว่า ส าหรับถนน คสล. ที่ได้ด าเนินการไปแล้วบ้านคูเมืองหมู่1หมู่3 
สมาชิกสภาเขต 1  ปัญหาเกิดท าถนนเสร็จถนนคอนกรีตสุดพอดีถนนเดิมมันลึกมีน้ าขังทางระบายน้ าไม่ 

มีการสัญจรไปมาล าบากพ่ีน้องประชาชนที่สัญจรเส้นนั้นได้แจ้งมา และอีกหนึ่งเรื่อง
การลงท่อระบายน้ าถนน คสล. บ้านศรีคูเมืองหมู่9  แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างได้ไปลงงานท่อ
ระบายน้ าเหลือท่อน 8 ท่อนครับ ผมดูแล้วถนนเป็นโพรงเทคอนกรีตทับผมว่าไม่
น่าจะแก้ไขได้ครับก็ขอฝากทางเทศบาลได้ไปดูด้วยครับ 
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นางถนอม ค้าชาย      ได้ชี้ แจงต่อที่ประชุมว่ า  ส าหรับโครงการทุกโครงการที่ ได้มีการอนุมัติ
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของพ่ีน้องประชาชนบางโครงการก็จะอาศัย 

อ านาจของสภาท้องถิ่นเห็นชอบอนุมัติ บางโครงการก็จะเป็นอ านาจของ
นายกเทศมนตรีในการอนุมัตสิ าหรับเรื่องการด าเนินการที่ท่านหมื่น สืบเพชร ได้แจ้ง
ก็ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีที่ช่วยกันดูแลในการไปดูเราก็จะสามารถบอกแจ้งผู้รับจ้างได้หาก
เขาก าลังด าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน เมื่อมีการด าเนินการ
เสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่ในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมกับภาค
ประชาชนไปตรวจดูอีกครั้งก่อนที่จะตรวจรับงานจ้างและในกรณีของหมู่9 ที่มันเป็น 
โพรงมันก็น่าจะเป็นเหมือนกับหมู่3ก็คงจะคล้ายๆกันเพราะข้างในบางแห่งก็จะมีราก
ไม้ก็ที่จะเอาดินเข้าไปและในส่วนของการวางท่อ10 ท่อนหรือ 8 ท่อนก็ต้องดูอีกครั้ง
หนึ่งซึ่งทางกองช่างได้ประมาณการไปต้องถามว่าผู้ประมาณการว่าท าไมลดลงซึ่งใน
การด าเนินการผู้รับจ้างก็ต้องด าเนินการตามแบบที่ทางกองช่างประมาณการไว้ 

 

นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์    ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมที่ประชุมว่า ส าหรับการประมาณการซึ่งทาง ผอ.ณัฐพงษ์ ได้  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  ประมาณการไว้ ซึ่งดูตามแบบแล้วผู้รับจ้างจะต้องน าดินลงไปเทอัดก่อนที่จะเทปูน 
รักษาการ ผอ.กองช่าง  ทับในส่วนของการตัดคอนกรีตเราต้องตัดให้กว้างกว่าแล้วค่อยเทปูนอัดลงไปอีกครั้ง 
      หนึ่งครับซึ่งในส่วนของการประมาณท่อจ านวน 8 ท่อน ตามประมาณการครับ 
 

นางถนอม ค้าชาย      ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับโครงการวางท่อหมู่9 จะให้ทาง กองช่าง
นายกเทศมนตรีต าบลคูเมือง พร้อมกับคณะผู้บริหารได้ลงไปพ้ืนที่เพ่ือไปดูอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยแก้ไขปัญหากัน 

ไปซึ่งคณะผู้บริหารก็ให้ความส าคัญกับพ่ีน้องประชาชนเท่าเทียมกันทุกหมู่บ้านขอน า
เรียนให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ ก็ให้ทุกท่านได้ออกไปด้วยก่อนแล้วค่อยมาปรึกษาหารือ
กันว่าจะแก้ไขอย่างไรค่ะน าเรียนที่ประชุมได้รับทราบค่ะ 

 

นายกมล  เหลือล ้า     ได้สอบถามที่ประชุมว่า  มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับ หาก 
 ประธานสภาฯ     ไม่มี ผมขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหวังว่าการประชุมครั้งหน้าคงจะให้เกียรติ 
      มาร่วมประชุม กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลคูเมืองครับ 
 
เลิกประชุมเวลา      12.50   น. 

                 
              (นางสาววิราวัลย์  ไชยพิมพ์)                  
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                 
            ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

                                                         
                   (นายโกศล  นามโร) 
                    รองปลัดเทศบาลต าบลคูเมือง  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 
                      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบฯ 
 

 
 

 

      ลงชื่อ      กรรมการและเลขานุการ 
                                             นายพิสิษฐ  กล้าจิต 
                                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 
 
 
      ลงชื่อ                                    กรรมการ 

 

                                            นายอ่อนจันทร์  ใจหาญ 
                                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 
 
 
   ลงชื่อ                                    ประธานกรรมการ 
                                          นายประเทือง  ยางเงิน 
                                    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 

 
 

                        ที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  2/ 2565  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565  แล้ว  
 
                                                           

                                                             
                                               (นายกมล  เหลือล้ า) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลคูเมือง 
 


